

เครียดกันมาก มาอ่านเรื่องฮา..รวมคนพิมพ์ผิดจากพันทิป (ไม่ได้อ่านแล้วจะเสียดาย)

นำเสนอเมื่อ : 5 ม.ค. 2552

หมายเหตุ นำมาลงเพื่อลดความตึงเครียดภายในเว็บบอร์ด มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องต่าง ๆ ของเว็บพันทิป นี้เอง

ลูกชายผมสองขวบมีไข้สูงมากให้กินพาราได้ไหม ขอคำตอบด่วนครับ'

answer***ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข้ มาตอบด่วนคะ

' แฟนเป็นคนเสียว ดั่งมากครับ ผมอายุคนอื่นเค้า ผมจะเตือนเธออย่างไรดีครับ'

answer***แนะนำให้ว่าเวลาจะมี อะไรกันให้หาอะไรให้เธอกัดครับ
เวลาเธอเสียวก็อย่าคอยมีเสียงเล็ดลอดออกมา

' กลุ้มใจจัง แฟนเราเป็นคนเชื่อมั่นในตัว เองสูง ไม่ค่อยจะ อม ใครง่าย ๆ'

answer***ดีแล้วละคะ

' มีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งเพิ่งเข้ามาทำงาน เธอเป็นลูกน้องผมแต่อายุแก่กว่าผมมาก ผมจะสอยเธออย่างไรดี!
ครับถึงจะไม่นาเกลียด'

answer***ความจริงน่าจะสอยพวกเด็ก ๆ ใหม ๆ นะครับ ถ้าอยากสอยเธอจริง ๆ
ก็ทำพื้นฐานไปก่อนครับ พอเคย ๆ กันแล้วค่อยเปลี่ยนท่าสอยครับ แค่นั้นก็ไม่นาเกลียดแล้วครับ

' สามีมีปัญหาในการนอนคะเค้าชอบนอนหนุนหมอนนิ่ม ๆ ไม่ทราบว่าเป็นเพื่อน ๆ พอจะรู้จักก็ห้อย ๆ
มัยคะ'

answer***มีห้อยด้วยหอคะของแบบนี้

' ถ้าง่วงก็ลองเคี้ยวหมาฝรั่งดูสิคะเผื่อจะหาย'

answer***ไม่ไหวคะกลัวมันกัดเอา

'เดือนหน้าดิฉันจะมีเพื่อนฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทย เค้าชอบช่างมากคะ ช่วยแนะนำทัวร์ที่มีโปรแกรมขี่ช้างให้หน่อยได้มั๊ยคะ'

answer***ไม่มีมั้งคะ โปรแกรมนี้

'เจอรูปแฟนเก่าในโทรศัพท์มือถือแฟน หมายความว่ายังไง'

answer***ความสามารถในการแยกแยะสูงจริง ๆ เลยคะเห็นแค่รูปรู้เลยว่ารู้ใครเป็นรูปใคร

'อยากไปเที่ยวท่องป่าจำลอง ที่ปิดไฟมืด ๆ แล้วฉายภาพดาวน่ะคะไม่ทราบว่าเข้าชมฟรีหรือต้องเสียตัวด้วยรี ปาวคะ'

answer***เอ่อ! ไม่อยากมาเที่ยวบ้านผมบ้างหรือ? ? แต่ไม่ได้ชมฟรีนะครับบ้านผม

'ข่าวดีค่ะปลื้มใจอยากบอก ไปขยายรูแต่งงานมาแล้ว ออกมาสวยมาก ๆ ขนาดแฟนเป็นคนไม่ค่อยพูด ยังออกปากชม ไม่รู้มากอนว่าดีแบบนี้ เพื่อน ๆ ไปขยายที่ไหนกับบ้างคะ'

answer***เรื่องนี้เก็บไว้ 2 คนก็ได้ครับ ไม่ต้องเอามา post เซิน ๆ ใจไม่รู้ เอ่อ! ของแฟนใหญ่มากหรือครับ ถึงต้องไปขยายรูแต่งงานของคุณมา

'พี่ ๆ ครับ ผมจะไปสอบใบขับขี่พรุ่งนี้แต่ ผมยังไม่ชำนาญ เรื่องการถอยรถเข้าช่องเลย ใครพอแนะนำเทคนิคได้บ้างครับ'

answer***แนะนำให้ตีมเบียร์ เข้าไปสักขวด แล้วไปแท็กซี่ดีกว่าครับ สถานที่อย่างนั้นใครเห็นรถเราเข้าไปมันไม่ น่าดู เสร็จกิจแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับครับ

'ถามเลขาคะ พานายฝรั่งไปไหนดีไม่ชอบซิสเลอร์เลย วันก่อนไปกินกับนายฝรั่งหลายคน สั่งใส่กรอกรวมกินกันแล้วปรากฏว่าบรรยากาศเจียนมาก ๆ'

answer***บรรยากาศน่ากลัวนะคะ ! ฝรั่งเยอะด้วย

'ผมมีปัญหาเกี่ยวกับแฟนใหม่ของเธอครับ ไม่น่าคิดมากเลย แค้โทรเรียกเธอมาเจอเพราะอยากเลียร์ให้มันสบายใจทั้งสองฝ่าย'

answer***ว่าแต่ว่าเขาจะยอมทั้ง สองคนเลยหรือ?

'ขอรบกวนหน่อยคะ ใบบลูเตี๋ยวนี้อ่านได้ที่ไหน คุณยายข้างบ้านกินแต่หมา เปล่า ๆ มานานแล้ว บอกว่าเคี้ยวไม่อร่อย'

answer***กินหมาแทนปลู เลยหรือคะ

'แถวสี่พระยามีร้านอัดรูปดี ๆ มั้ยครับ อ้อ แล้วรูปขนาด 4' x 6' นี้จะเล็กไปมั๊ยครับ'

answer***ขนาดนั้นไม่เล็กแล้วครับ อย่างนั้นเค้าเรียกบานครับ

าง'

' จะไปเชียงใหม่คะหนุ่มคนเมืองที่ไหนพอแนะนำได้บ้างคะ อยากถามว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวที่ไหนอร่อยบ้

answer***ถ้าเจอที่ไหนอร่อย ๆ อย่าลืมกลับมาแนะนำด้วยนะคะ

'ผมตกขาวมากเลยครับ เกือบไม่ได้ไปดูงาน NIKON DAY 2006 '

answer***นี่ถือว่าเป็นแต่ผู้หญิงผู้ชายก็ตกเหมือนกันเหรหะคะ

'นศ หญิงสมัยนี้ทำไมชอบใส่เสื้อชายสั้นๆ แล้วปล่อยให้ห้อยออกมาอยู่ นอกกระโปรงกันนะ ไม่น่ารักเลย'

answer***ขนาดนั้นเลยเหรหะคะ

'ผมหา ลิงค์ กระทู้หมาฝรั่งไม่เจอแล้วสิ'

answer***คงอยู่ที่เดียวกันกะหมาไทยละคะดิฉันว่า

'ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์วันเดียว ตกขาวเลยละเธอ'

answer***โหนากลัวเนาะ พรุ่งนี้ต้องรีบหาอ่านแล้วละ

'ถามท่านผู้รู้หน่อยคับ : ทำไงดีคับ เครื่องเสียวผมใช้งานไม่ได้'

answer***ไม่มีความเห็นคะ รอผู้รู้มาตอบละกัน